



ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประมาณของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การบูรณาการงบประมาณเชิงพื้นที่ (Area base) ภายใต้แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานประมาณของรัฐสภาได้รับความรู้และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ทำให้เกิดความรับรู้และเข้าใจการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่ (Area base) ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์และนำไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการทำงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่คณะกรรมการวิสามัญฯ ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ภายในโครงการดังกล่าวประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ดังนี้

๑) **การบรรยายภาคทฤษฎี** ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารพาณิชย์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในหัวข้อการบรรยาย จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๒) กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติการประจำปีและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ ๓) หลักการการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการและการบูรณาการแผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒ โดยวิทยากรจาก สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรื

๒) **การศึกษาดูงาน** จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในประเด็นการศึกษาดูงาน จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่

๒.๑ **บทบาทของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด (OSM)** ในการจัดทำแผนและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ณ สำนักงานจังหวัดสกลนคร และโครงการตัวอย่าง ได้แก่ สหกรณ์การเลี้ยงปลุสสัตว์ grp.กลางโพนยางคำ จำกัด และศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดสกลนคร

๒.๒ **แผนพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร** ณ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร และโครงการตัวอย่างในการบูรณาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดมุกดาหาร